

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date 3 ต.ค. 2560

Page : 4

No :

60341756

4 ปตท.ชี้ผลดำเนินงานQ4สื่อแวลด

ผู้จัดการรายวัน360 - ปตท.ยอมรับผลดำเนินงานไตรมาส 4/60 ต่ำกว่าทั้ง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากค่าการกลั่นที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในปีนี้ ด้านกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแนะนำ ปตท.ทำสัญญาซื้อ LNG จากโมซัมบิกแบบเปิดกว้างเพื่อจำหน่ายในตลาดโลกได้ หลังจากความต้องการใช้ LNG ในไทยสื่อแวลดลง

นายวีระศักดิ์ อธิปัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการบริษัท ไตรมาส 4/2560 อาจจะต้องลดลงเมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาสในปีนี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าการกลั่น (GRM) ได้ผ่านระดับสูงสุดไปแล้วในปีนี้จากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสู่ครัวเรือน (NGV) ที่ปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันที่อยูระดับต่ำ แต่ลดลงไม่มาก ดังนั้น ปตท.จะยังไม่มีการปรับนโยบาย NGV มากนัก โดยบริษัทจะยังคงนโยบายชะลอการขยายสถานีบริการ NGV เพราะความต้องการใช้ NGV ไม่เพิ่มขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องขยายโครงข่ายมากขึ้น

ส่วนการปรับขึ้นราคา NGV ตามต้นทุนของการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ มีอัตรา 0.46 บาท/กิโลกรัม ซึ่ง ปตท.จะทยอยปรับขึ้นราคา NGV เป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ปรับขึ้นไปแล้ว 0.27 บาท/กิโลกรัม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาภาระผู้ใช้รถ ส่วนครั้งที่ 2 ยังไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าจะปรับเมื่อใด

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ปตท.ยังต้องรับภาระการขาดทุนจากธุรกิจ NGV แต่ไม่มากเท่ากับปีก่อนที่ขาดทุน 5 พันล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ราคา NGV สะท้อนต้นทุนมากขึ้น ส่วนความคืบหน้าการลงนามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากโมซัมบิกที่ บมจ.

ปตท.สผ.ถือหุ้นอยู่ 8.5% นั้น ล่าสุด คณะกรรมการบริษัท ปตท. ได้อนุมัติการซื้อขาย LNG ดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอต่อกระทรวงพลังงานเพื่อยื่นต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายวีระศักดิ์ ฟังรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ในขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังปรับ 5 แผนด้านพลังงาน โดยในส่วนของกรนำเข้า LNG จนถึงปี 2579 จะลดลงจากแผนเดิมที่ประมาณว่าจะต้องนำเข้ามา 32 ล้านตัน/ปีหรือไม่ กำลังดูว่ากรอบของแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าระยะยาว (พีดีพี) จะปรับอย่างไร ซึ่งทราบว่ากรอบของพีดีพีจะเข้าสู่การพิจารณาของ กพช. ในเร็วๆ นี้ โดยยอมรับว่า การนำเข้าจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองมากขึ้น และยังขึ้นกับการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศจะสามารถเปิดประมูลได้รวดเร็วเพียงใด

"ในส่วนของ ปตท.ที่เตรียมทำสัญญาระยะยาวนำเข้าแอลเอ็นจีจากโมซัมบิก ก็ขอเสนอแนะว่า ควรทำสัญญาในลักษณะที่เปิดกว้าง เพื่อการจำหน่ายในตลาดโลกและการนำเข้ามาใช้ในไทย เพื่อลดความเสี่ยงความไม่แน่นอนในอนาคต" นายวีระศักดิ์ กล่าว

ในเร็วๆ นี้จะขอเข้าพบ กับ บมจ.บางจากฯ และบริษัท พลังโสภณ เพื่อเชิญชวนให้ร่วมประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช โดยจากการเชิญชวนหลายบริษัทก่อนหน้านี้ ทาง Mubadala Petroleum (MP) จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยืนยันว่าจะเข้าร่วมประมูล แต่ก็ต้องการหาผู้ร่วมทุนในไทยด้วย ส่วนโมเอโกะจากญี่ปุ่นนั้นก็พร้อมที่จะร่วมทุนกับพันธมิตรเดิมในการเข้าประมูลเช่นกัน